



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๒๓/๒๕๕๘

วันที่แถลงข่าว ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ ATM

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เปิดให้บริการชำระภาษีในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง ATM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเชิงรุก ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษีมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑภาดา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงการให้บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับนายธานี ผลวางศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระอุเทน ๓ ชั้น ๒ อาคารกรมสรรพากร ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมุ่งเน้นการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพิ่มจุดบริการรับชำระภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง ATM ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑภาดา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยรับชำระเงินภาษีหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า รวมจำนวน ๒๙ หน่วยงานแล้ว และครั้งนี้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานลำดับที่ ๓๐ ที่ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตในทุกประเภทภาษี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทาง ATM ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยอนาคตอันใกล้ผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ LH Bank Speedy และผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกว่า ๑๒๒ สาขา ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน และลดต้นทุนในการชำระภาษี ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรที่มุ่งมั่นมอบบริการที่ดี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจมากที่สุด”

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักบริหารกลาง ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือ RD Call Center ๑๖๖๑